

**สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562**  
**กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  
**งบเงินอุดหนุน**

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ย. 2562

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๔๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิกทุกโรง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษา  
ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน

สำหรับบัญชีจัดสรรสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน <http://plan.bopp-obec.info> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการจัดสรร  
ให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตรวจสอบกำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดำเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑, ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

## ดาวนโหลดไฟล์แนบ

1. [หนังสือแจ้งจัดสรร](#)
2. [บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก](#)
3. [บัญชีจัดสรรสรุปราย สพท.](#)
4. [บัญชีจัดสรรรายโรง](#)

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน